



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. สายพันธุ์ย่อย

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, thebangkokinsight)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า สายพันธุ์โอมิครอนที่เริ่มระบาดตั้งแต่ต้นปี 2565 ได้มีการแตกหน่อต่อยอดไปแล้วกว่า 813 สายพันธุ์ย่อย และยังไม่หยุดยั้ง แม้อัตราป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจะลดลงไปมากเมื่อเทียบกับเดลต้า จะด้วยผลจากการที่ได้รับวัคซีนหรือจากตัวไวรัสเอง ก็ไม่ควรประมาท หากไม่ป้องกันตัวอย่างดีพอ การแพร่เชื้อ/ ติดเชื้อจำนวนมาก ย่อมส่งผลให้มีโอกาสที่ไวรัสจะเกิดการพัฒนารุ่นแรงขึ้นได้ และเวลาที่ผ่านไป ประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจะลดลงไปตามเวลา ย้ำใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ควรประมาท

2. สถานการณ์ไทยอยู่ช่วงขาหล

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight)

- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธาน กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์เหตุผลที่ทำให้สถานการณ์โควิด 19 ของไทยดีขึ้นในระดับ 92-99% เป็นช่วงขาหลต่อนื่องมาตั้งแต่หลัง เม.ย. 65 พิจารณาจากผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยหนัก ผู้เสียชีวิตลดลง รวมถึงอัตราการฉีดวัคซีนและเกิดภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อตามธรรมชาติ ทำให้สถานการณ์อยู่ในช่วงขาหลชัดเจน เชื่อว่าโควิดมีโอกาสกลายเป็นโรคประจำฤดูกาล ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ตามธรรมชาติของไวรัส อาจต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกปีละหนึ่งครั้ง เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1.กฎหมายสมุนไพรรักษา (กัญชา)

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (thailandplus)

-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สสจ.ตราด เจ้าพนักงานตำรวจ สภ.เกาะช้าง จ.ตราด ไม่พบผู้กระทำความผิด กฎหมายสมุนไพรรักษา (กัญชา) 2565 พร้อมเน้นย้ำสร้างความเข้าใจเรื่องการขึ้นป้ายโฆษณา กัญชา ถ้าสุดมีผู้ประกอบการกิจการกัญชาพื้นที่เกาะช้าง ยื่นคำขอและได้รับใบอนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรรักษา (กัญชา) เพื่อการค้าแล้ว จำนวน 26 ราย

2.ควบคุมกัญชาในโรงเรียน


สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน)

-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึง กรณีนักเรียนชั้น ม.1 ถูกรุ่นพี่ชั้น ม.3 บังคับสูบกัญชาในห้องน้ำโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ลพบุรี ว่า เรื่องนี้ตนได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว หากตรวจสอบพบว่าละเลยการดูแลนักเรียน ก็จะต้องมีบทลงโทษตามวินัยราชการต่อไป เพราะการนำกัญชาเข้ามาในโรงเรียนจะมีโทษเช่นเดียวกับยาเสพติด นอกจากนี้ตนยังได้รับเรื่องร้องเรียนถึงการให้บุหรี่ไฟฟ้าของเด็กเข้ามาเยอะมากขึ้น ตนได้มอบหมายให้ สพฐ. ทำมาตรการกลางขึ้นเพื่อออกเป็นระเบียบแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาในสังกัด ได้รับทราบถึงมาตรการเรื่องยาเสพติดและความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ถูกต้อง

3.คนไทยใช้กัญชาเพื่อสันทนาการมากกว่ารักษาโรค

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (แนวหน้า workpointtoday)

-ดร.สุริยนต์ บุญแท้ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ เผยผลการศึกษากลุ่มผู้ใช้กัญชาระหว่างปี 2563- 2565 แบ่งเป็น ปี 2563 ศึกษาในกลุ่มอายุ 15-65 ปี จำนวน 41 ล้านคน พบว่าในรอบ 12 เดือน มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ 400,000 คน ใช้เพื่อสันทนาการ 1.1 ล้านคน ปี 2564 ศึกษาในกลุ่มอายุ 18-65 ปี ประมาณ 44 ล้านคน พบใช้ทางการแพทย์ 200,000 คน ใช้เพื่อสันทนาการ 1.89 ล้านคน ซึ่งใน 2563-2564 เป็นปีที่สันทนาการผิดกฎหมาย ส่วนในปี 2565 ที่กัญชาถูกถอดออกจากยาเสพติดแล้ว จึงศึกษาในกลุ่มอายุ 18-65 ปี ประมาณ 44 ล้านคน พบใช้เพื่อสันทนาการ 11 ล้านกว่าคน เทียบความชุกของประชากรปี 2564 อยู่ที่ 4.3% เป็น 24.9 % หรือเพิ่มขึ้น 20% ถ้าดูจำนวนคนใช้ก็เพิ่มจาก 1.89 คน เป็น 11 ล้านคน คิดเป็น 900 % อย่างไรก็ตาม ในจำนวน 11 ล้านคน จะมีประมาณ 8 ล้านคน ใช้กัญชาที่ผสมในอาหารต่างๆ และมีคนอายุต่ำกว่า 20 ปี ประมาณ 3 แสนคน ที่ใช้แบบปั่นลำและผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขณะที่ความชุกในการใช้ทางการแพทย์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แพทย์เพิ่มเพียงแสนกว่าคน ความชุกเพิ่มแค่ 0.3 % เท่านั้น สะท้อนว่าเมื่อเปิดเสรี คนต้องการใช้เชิงสันถนาการมากกว่าทาง การแพทย์ ขณะที่กฎหมายดูแลมีเพียง พ.ร.บ.การสาธารณสุข ควบคุมการใช้ในที่สาธารณะเท่านั้น แต่ตัวอื่นๆ ยังไม่เกิด จึง เป็นเรื่องที่น่าห่วง</p> <p>นายยศกร ขุนภักดี ผู้ประสานงานผู้แทนกลุ่มเครือข่ายเยาวชน ไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC) กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ จัดโครงการร่อยผลกระทบบกภัยจากกัญชาในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย จนทำให้เกิดพื้นที่โรงเรียนปลอดกัญชา 100% หลายพื้นที่ ที่นำกังวลคือสารวัตรนักเรียนหลายคนอดใจที่จะทำหน้าที่ต่อ เพราะเวลาเจอนักเรียนทำผิดไปบอกครู กลับถูกคุกคาม นอกจากนี้เวลาครูขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยภายในโรงเรียน แต่ตำรวจก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ดังนั้น หากศาลปกครองหรือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองรับทราบข้อมูลนี้ อยากให้คิดให้ดีๆ ว่ากัญชาควรเสรีหรือไม่ อยากให้ศาลพิจารณายกเลิกประกาศปลดล็อกกัญชาไปก่อน เพราะหากปล่อยไป 3 ปี 10 ปี ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมและเยาวชน</p> <p>นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล นักวิทยาศาสตร์ จาก Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) ประเทศแคนาดา กล่าวว่า จากการติดตามทางโซเซียลมีเดีย หลังปลดล็อกกัญชาตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.-8 ก.ค. 2565 พบว่า มีคนโพสต์ขายกัญชา ครั้งแรกเพิ่มขึ้น 5 เท่า ข้อความขายเพิ่มขึ้น 30 เท่า ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ผลกระทบการแพร่ระบาดของกัญชามีมาก ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการยกเลิกประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดก่อน แล้วมาคิดให้ดีกว่าประเทศไทยจะเอากัญชาแบบใด แล้ว ออกแบบควบคุมให้เหมาะสม</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เทศกาลวาเลนไทน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, thaiquote, thereporters, nationtv, springnews, sondhitalk, ch7, pptv)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ในวันวาเลนไทน์ปีนี้ กรมคร. ได้รณรงค์แคมเปญ Love is All Around ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา โดยเน้นย้ำให้มี รัก ที่ปลอดภัย คือ 1.พกและใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ ใช้ให้ถูกขั้นตอน เก็บและทิ้งให้ถูกวิธี ป้องกันได้ทั้งการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ 2.สื่อสารเพื่อป้องกันให้เป็น เรื่องปกติ เพื่อให้คูรักรักและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการใช้อย่างอนามัยโดยไม่เงินอาย</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม คร. กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุข สำคัญของไทย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน มีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลปี 2564 พบวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี กว่า 8,000 คน ติดเชื้อโรคซิฟิลิสและหนองใน และพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ส่วนในปี 2565 พบวัยรุ่นและเยาวชนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี ถึงร้อยละ 22.2 จากผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ เอชไอวีทั้งหมด เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี 2551 ที่พบร้อยละ 9.5 สอดคล้องกับข้อมูลอัตราการใช้อย่างอนามัยที่ยังคงต่ำ ทั้งนี้ การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในปี 2562 กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนมีอัตราการใช้อย่างอนามัย ครั้งล่าสุดที่มีเพศสัมพันธ์ เพียงร้อยละ 80.3 โดยเฉพาะการใช้อย่างอนามัยกับแฟนและคนรัก มีอัตราไม่ถึงร้อยละ 40 ดังนั้น จึงต้องย้ำให้มีการใช้อย่างอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคน ทุกช่องทาง เพื่อให้มีรักที่ปลอดภัย</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า การคุมกำเนิดมีหลากหลาย และมีข้อจำกัดแตกต่างกันออกไป เช่น การใช้อย่างอนามัย การทำหมัน การใส่ห่วงอนามัย และการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดที่ต้องรับประทานต่อเนื่องเป็นประจำ แบบรายเดือนและยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ซึ่งยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น มีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ได้ป้องกัน หรือเกิดความผิดพลาดจากการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นเท่านั้น</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ดำเนินการเชิงรุก ในชื่อ "เลิกปึง รักปลอดภัย แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" แจกยาคุมกำเนิด-ถุงยางอนามัย โดยผู้รับบริการจะได้รับยาเม็ด คุมกำเนิดไม่เกิน 3 แผงต่อครั้ง และคนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี ทั้งนี้ จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 14 ก.พ. โดยแอปฯ "เป่าตัง" สามารถลงทะเบียนสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ บริการใส่ห่วงอนามัย 1 ครั้ง/คน/ปี บริการยาฝังคุมกำเนิด 1 ครั้ง/คน/ ครอบคลุม 3 ปี บริการฉีดยาคุมกำเนิด 5 ครั้ง/คน/ปี บริการยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน 2 แผง/คน/ปี และบริการถุงยางอนามัย 10 ชิ้น/คน/สัปดาห์ บริการให้คำปรึกษาในการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว เป็นสิทธิประโยชน์ที่ปชช.ผู้ใช้สิทธิ บัตรทองสามารถรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>- น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภิน ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า สสส.ได้ส่งเสริมให้เกิดความ รักที่ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง คือ เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การพนันอุบัติเหตุ ที่เป็นปัจจัยนำไปสู่ปัญหาในความรัก โดยสถิติของมูลนิธิ หญิงชายก้าวไกล พบข่าวความรุนแรงในครอบครัว ปี 2564 ถึง 372 ข่าว จำนวนนี้มีเครื่องตีมแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุ้น 92 ข่าว หรือ 24.7% และมีข่าวฆาตกรรมในคูรักรอายุไม่เกิน 30 ปี ถึง 68.3% สาเหตุหลักคือหึงหวง ขาดสติจากการตีม เครื่องตีมแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และความขัดแย้งเรื่องหนี้สิน และจากรายงานสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในปี 2564 พบผู้หญิงไทย ที่ถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจไม่ต่ำกว่า 7 คน/วัน และมีผู้ที่เข้าแจ้งความมากถึง ปีละ 30,000 ราย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปคบ.-อย. จับกุม ยาเสพติด-เครื่องสำอางปลอม มูลค่า 14 ล้านบาท</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก.) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ทีวีทุกช่อง, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., สยามรัฐ, thailandplus, js100)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ.ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงานกรณีหลายเครือข่ายลักลอบนำเข้าเครื่องสำอางแบรนด์ไทยปลอมหลายยี่ห้อและกระเป๋าสตางค์แบรนด์เนม ชายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยตรวจค้น 2 จุดพื้นที่เขตประเวศ กทม. และ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บและแพ็คเกจยาเสพติดมูลค่าสูง และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอม ยึดของกลางกว่า 67,430 ชิ้น 70 รายการ รวมมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท เตือนประชาชนว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ จะต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อนจำหน่าย</p>	
<p>Computer Vision Syndrome</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ไทยนิวส์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, มติชน, mcot, amarin, thebangkokinsight, tnn, thereporters)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตนาวิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต ในชีวิตประจำวัน การใช้งานที่มากขึ้น ทำให้เกิดอาการ Computer Vision Syndrome (CVS) มากขึ้นด้วย แนะนำให้ดูแลสุขภาพดวงตา โดยจัดตารางการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม หากรู้สึกว่าดวงตามีอาการผิดปกติ ปวดศีรษะ ปวดตา ตาแห้ง เคืองตา ตาพร่ามัว ตาไม่สู้แสง อาจมีอาการปวดคอ บ่า ไหล่ร่วมด้วย ควรปรึกษาจักษุแพทย์</p>	
<p>สส.เผยผลสำรวจช่วงตรุษจีน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สส. เผยผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องพฤติกรรมมารับประทานอาหารไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พบว่าประชาชนนิยมทานอาหารที่มีไขมันสูง ขมนที่มีแป้งและน้ำตาลสูง รวมถึงอาหารผัดทอด ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ มะเร็ง โรคอ้วน แนะนำให้ปฏิบัติตามสุขบัญญัติข้อที่ 3 เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยควบคุมดัชนีน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ เลี่ยงจำพวกแป้งและน้ำตาล ไขมันสูง และอาหารผัดทอด และบัญญัติข้อที่ 8 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที</p>	
<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- ผศ.นพ.พนม เกตุมาน ที่ปรึกษางานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า งานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ปี 2562 พบนักศึกษาแพทย์ มีภาวะหมดไฟในการทำงาน ร้อยละ 30 นำไปสู่การป่วยโรคซึมเศร้า ร้อยละ 7 ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับนักศึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ ได้ข้อสรุปเบื้องต้น คือ 1.การสื่อสาร ที่เป็นเชิงลบระหว่างครูและนักศึกษาแพทย์ ค่าพูดที่รุนแรง ส่งผลให้เกิดความรู้สึกด้อยค่าในตัวเอง 2.ความสัมพันธ์บรรยากาศการเรียนการสอนที่เครียดเกินไป รวมถึงช่องว่างระหว่างวัยที่ทำให้ความสัมพันธ์ห่างกัน 3.การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตในสถาบันการแพทย์ยังเข้าถึงยาก เมื่อมีปัญหา ไม่รู้จะปรึกษาใคร ไม่กล้าเข้าหาอาจารย์ เกิดความเครียดสะสม นำไปสู่ภาวะหมดไฟ อาการรุนแรงขึ้นจนป่วยโรคทางจิต.</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์(มติชน)</p> <p>-นายสมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการด้านการศึกษา เปิดเผยว่า ปัจจุบันบุหรีไฟฟ้าถือเป็นของอันตรายอันดับ 1 สำหรับเด็กและเยาวชน ส่วนเด็กผู้ชายหันไปเสกัญญาและน้ำกระท่อม ทำให้เห็นว่าการสูบบุหรี และเสกัญญา เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กไปแล้ว และเด็กเข้าถึงยาเสพติดง่ายมาก สิ่งเสพติดเหล่านี้ จึงเป็นภัยที่ทำลายสังคมอย่างเงียบๆ และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ขณะนี้พบว่ามียอดบื้อสต์จากบุหรีไฟฟ้าต่างชาติ เข้ามาห่านักการเมือง และรัฐมนตรีบางคน ให้ช่วยผลักดันให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมาย ถูกต้องในสังคมไทย หากทำสำเร็จ จะกลายเป็นฆ่าสังคมนั่งทางตรงและทางอ้อม อย่าหาเสียงจากสิ่งเลวร้ายกับเด็กและเยาวชน หลายประเทศที่กำหนดให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมาย กำลังจะยกเลิกเรื่องเหล่านี้ เพราะพบว่ามียอดเสียชีวิตมากกว่าข้อดี เนื่องจากบุหรีไฟฟ้าไม่ได้ทำให้คนเลิกสูบบุหรี ในความเป็นจริงแล้วกลับทำให้คนสูบบุหรีเพิ่มมากขึ้นถึง 2 เท่า ดังนั้น อย่ายึดเยียดนโยบายที่ขัดกับสิทธิเด็ก และพัฒนาการเด็กอย่างรุนแรง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย)</p> <p>-นพ.ประภค วาทีสาธกิจ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี สส. ย้ำสถานะบุหรีไฟฟ้าก่อนอันตรายยิ่งกว่าบุหรีธรรมดา นิโคตินที่ได้รับจากบุหรีไฟฟ้าติดง่ายกว่าเฮโรอีน และไม่ได้ช่วยให้เลิกบุหรี หน้ำซ้ำกลายเป็นติดทั้งบุหรีไฟฟ้าและบุหรีธรรมดา โดยสถิติคนที่สูบทั้งบุหรีไฟฟ้าและบุหรีธรรมดา พบว่า เกาหลีใต้มีการสูบ 85% เนเธอร์แลนด์สูบ 72% นิวซีแลนด์ 64% อังกฤษ 55% สหรัฐ ผู้ใหญ่ 41% วัยรุ่น 64 % และ ไทย 33%</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายเลิศศักดิ์ รักรธรรม ผอ.ส่วนบังคับคดี หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ สคบ. กล่าวภายในงานโฟกัสกรุปเรื่อง "สาบปม บุหรี่ไฟฟ้า... หลากปัญหา รอวันแก้" ว่า กฎหมายไทยกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามทั้งการนำเข้า จำหน่ายหรือให้บริการ มีความผิด 3 ข้อหา หากนำเข้า ผิดกฎหมายกระทรวงพาณิชย์ หากขาย ผิดกฎหมาย สคบ. และหากครอบครอง ผิดกฎหมาย ศุลกากร นอกจากนี้เตรียมดันใช้กฎหมายฟอกเงินร่วมแก้ปัญหาลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า</p>	

จัดทำโดย  **สำนักสารนิเทศ** |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel